

# เด็งผกก.โคราช พิษคดีกระทง

‘ญี่ปุ่น’ แจงเอง  
ไม่ละเมิดสิทธิ  
รองผบ.ตร. ระบุตัวแทน  
ลิขสิทธิ์ ‘ริลัคคุมะ’ เมืองไทย  
เข้าพบยื่นกระทงที่เด็ก 15 ทำ  
ไม่เหมือน □ อ่านต่อหน้า 6



△ ไม่ละเมิด - พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. แถลงคำยืนยันจากตัวแทนลิขสิทธิ์ ประเทศญี่ปุ่น ว่ากระทงของสาววัย 15 ปี ไม่ใช่ตัวการ์ตูน ‘ริลัคคุมะ’ ล่าสุดพบช.ภาค 3 สั่งเด็ง ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา เช่นคดีล่อซื้อ เมื่อ 8 พ.ย.

## ● พิษกระทงต่อจากหน้า 1

‘ริลัคคุมะ’ ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ แคมกน ที่อ้างเป็นตัวแทนบริษัท ก็ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีอำนาจจับ-ปรับ-เรียกค่าเสียหาย เตรียมรื้อคดีใหม่ เด็ก 15 ไม่ผิด ต้องคืนเงินค่าปรับ และดำเนินคดีคนแจ้งข้อหากรงโครทrophy ขณะที่เหยื่อล่อซื้อทยอยแจ้งความอีกเพียบ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน หลังตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี. กอนซุมเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบหารือยืนยันว่ากระทงของเด็กอายุ 15 ปี ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากตรวจสอบแล้วกระทงดังกล่าว มีรูปทรงใบหน้า ใบหู ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน ‘ริลัคคุมะ’ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ แต่อย่างใด อีกทั้งขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท ที.เอ.ซี. ก่อนที่มีการจับกุมใคร หากได้รับแจ้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์ จะตรวจสอบว่ามีการละเมิดจริงหรือไม่ หากมีจริงจะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้ง ให้หยุดการกระทำผิด หากไม่มีการแก้ไข ก็จะส่งตัวแทนดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในข่าว

ส่วนกรณีนายประจักษ์ โพิผล ซึ่งอ้างเป็นตัวแทน บริษัทเวริเช็ค จำกัด ที่อ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์

ยืนยันว่ามีอำนาจในการปราบปรามนั้น พล.ต.อ.วิระชัยกล่าวว่า บริษัท ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ระบุเป็นเอกสารชี้แจงว่า บริษัทเวอร์เซ็ก จำกัด ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีอำนาจไปจับ ปรับ เรียกค่าเสียหาย ทั้งนี้จะเข้าข่ายกรณีชดเชย หรือแจ้งความเท็จหรือไม่ ยังไม่สามารถระบุได้ ต้องรอการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อน และจะเรียกนายประจักษ์ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทเวอร์เซ็ก มาสอบสวน รวมถึงตรวจสอบขบวนการทั้งหมดว่านายประจักษ์ ได้แบ่งเงินค่าปรับให้ใครบ้าง ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เป็นเจ้าของสำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบแล้วเด็ก 15 ไม่ได้ทำการเสียค่าปรับไปก่อนหน้านั้น เมื่อการกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เยาวชนต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นลามกมิดิวด์ ที่คนได้ไปต้องเอามาคืน แต่การได้ไปหากเข้าองค์ประกอบกรณีชดเชย ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย

พล.ต.อ.วิระชัยกล่าวอีกว่า กรณีตำรวจที่ร่วมจับกุม กรณีเด็กอายุ 15 ปี ตรวจสอบแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้มาแจ้งความกลับแจ้งในสิ่งที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหลังจากนี้ตนได้ยกฐานะระเบียบปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีลิขสิทธิ์ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นมิชชันนารีแอบอ้างเรื่องนี้ไปกระทำความผิดประชาชน โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวแทนลิขสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจากนี้ไปจะไม่มีการไปตีกันในลักษณะนี้อีก แต่หากใครพบเห็นให้แจ้งมาที่ตนได้

ที่กระทรวงยุติธรรม นายวรกร พงศ์นาถกุล ทนายความ นำผู้เสียหายที่เคยถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 10 รายเข้ายื่นเรื่อง

ร้องทุกข์ต่อ นายสามารถ เจนชัยกิจวิช ผู้ช่วยรมต.ยุติธรรม เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

นายวรกรกล่าวว่า รวบรวมจำนวนผู้เสียหายที่ถูกข่มขู่กรรโชกทรัพย์ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล ประมาณ 300 ราย ส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินให้กับขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท แม้บางรายจะมีของแท้ลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นของพรีออร์เดอร์นำเข้า โมเดลการ์ตูนจากญี่ปุ่น ก็ถูกขบวนการดังกล่าวซื้อให้หน้าของมาส่ง โดยจะเลือกตัวที่ไม่มีมีกล่องใส่ตัวโมเดล รวมถึงพ่อค้าที่ขายโมเดลการ์ตูนมือสอง ก็จะถูกล่อซื้อเพื่อเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกัน

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า ภายหลังครอบครัวเด็กหญิงวัย 15 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมและขอคุ้มครองพยานเนื่องจากถูกข่มขู่ ไม่ให้ดำเนินคดีกับตัวแทนลิขสิทธิ์ โดยขู่ว่าหากแจ้งความกลับจะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จและความผิดอื่นๆ ล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าช่วยเหลือและแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมส่งชุดคุ้มครองพยาน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าดูแลความปลอดภัยให้กับครอบครัวนี้แล้ว

ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา ยังคงมีผู้เสียหายจากคดีล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จากกลุ่มของนายประจักษ์เดินทางมาแจ้งความอย่างต่อเนื่อง

ด้านพล.ต.ท.พนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภาค 3 นครราชสีมา ลงนามในคำสั่งให้ พ.ต.อ.กเชนทร์ เสดตะปุดตะ ผกก. สภ.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา เป็นเวลา 30 วัน และให้ พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบกก.จ.นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งมีมูลเหตุมาจากกระทงอาหารปลาลิขสิทธิ์

ขณะที่ร.ต.อ.สมพร วงมณี ตาของน้องอายุ 15 ปี เปิดเผยว่า ช่วงที่นายประจักษ์และนายนั้นจับน้องไปดำเนินคดีข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ตนเองรู้สึกสงสารลูกสาวและหลานสาวเป็นอย่างมาก เพราะทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้สอบอะไรได้เลย ได้แต่กอดคอร้องไห้ เพราะกลัวถูกดำเนินคดีติดคุกและเสียเงินค่าปรับจำนวนเป็นแสนบาท โดยนายประจักษ์ ไม่ได้พูดในเรื่องเงินแต่โยนให้หนายนั่นเป็นคนเจรจาในเรื่องเงินค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งขณะนั้นเขามั่นใจว่ารูปที่อยู่บนกระทงของน้อง 15 ปี คือลายการ์ตูนริลัคคุมะ ภายหลังจากที่พิสูจน์ทราบแล้วว่ารูปหมิ่นที่นำมาแปะบนกระทงของน้องอายุ 15 ปีไม่ใช่ ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ช่วยกันเปิดโปงกลุ่มมิชชันนารีพวกนี้ ตนและครอบครัว ขอยืนยันว่าจะเอาผิดนายประจักษ์และกลุ่มมิชชันนารีเหล่านี้ให้ถึงที่สุด